
  

บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
    “ถามไป Ai ตอบ” 

       พ่อมีโอกาสมาสัมมนาของพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและมีหัวข้อที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ Ai  

หรือปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีทั้งประโยชน์และความน่าเป็นห่วง

ควบคู่กันไป มีโอกาสได้ลองเล่นและคุยกับเจ้า Ai นี้และต้องบอกว่า มันตอบคำถามได้อย่างน่าสนใจ พ่อ

ลองถามคำถามเล่นๆกับมัน เกี่ยวกับวดัในอนาคตซึ่งมันตอบได้ชวนคิดทีเดียว จึงอยากนำมาให้พ่ีน้องได้อ่าน

ไปด้วยกัน 

 พ่อ: ในอนาคตยังจะมีคนมาเข้าวัดกันอยู่ไหม? 

 Ai: คนจะมาเข้าวัดในอนาคตหรอืไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปจัจัยหลายประการ  ซึ่งรวมถึง: 

การเปล่ียนแปลงทางประชากร: ประชากรโลกกำลังมีอายุมากขึ้น และผู้คนย้ายถ่ินฐานไปยังเมืองต่างๆ  

สิ่งนี้อาจส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าโบสถ์  โดยเฉพาะในชนบท 

  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม:  ค่านิยมและความเชื่อทางศาสนากำลังเปล่ียนแปลงไป ผู้คนอาจ

มีความยึดโยงกับศาสนาแบบดั้งเดิมน้อยลง  และมองหาวิธเีชื่อมต่อกับจิตวิญญาณในแบบอื่น 

บทบาทของเทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเปล่ียนแปลงวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อกับศาสนา ผู้คนอาจเข้าร่วม

บริการทางศาสนาออนไลน์  หรอืใช้แอปพลิเคชันเพ่ือเชื่อมต่อกับชุมชนทางศาสนา 

  อนาคตของวัด: วดักำลังเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยวิธีต่างๆ วดับางแห่งกำลังปรบัตวัด้วยการ

นำเสนอบริการใหม่ๆ  โดยใช้เทคโนโลยีใหม่  และเข้าถึงชุมชน

ในรูปแบบใหม่ๆ วดัอื่นๆ ที่ๆ ไม่ปรบัตวัอาจปิดตัวลง 

  โดยสรุป:  เป็นการยากที่จะคาดการณ์ว่าคนจะมาวัด

ในอนาคตหรือไม่  สิ่งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

อนาคตของวัดอาจจะขึ้นอยู่กับว่า วัดสามารถปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงทางประชากร วัฒนธรรม  และเทคโนโลยีได้

หรอืไม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังคงให้ความสำคัญกับศาสนาและชุมชนวดั วดัยังคงมีบทบาท

สำคัญในชีวิตของผู้คน โดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ สร้างชุมชน และรบัใช้ผู้อื่น 

  พ่ีน้องว่าไหมเป็นคำตอบที่น่าสนใจทีเดียว นี่คือความฉลาดของ Ai เราเองคงปฏิเสธที่จะอยู่กับมัน

ไม่ได้ สำคัญคือเราจะอยู่และรู้เท่าทันมันอย่างไร และใช้มันเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์สำหรับเรา นี่เป็น

ความท้าทายสำหรบัเราในยุคนี้             ปลัดวดัคลองจั่น 


